



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง โทร. ๐ ๒๐๑๖ ๘๘๘๘ ต่อ ๓๑๑๑
 ที่ กษ ๐๔๐๑.๖/- วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗
 เรื่อง ข่าวนั่งสื่อพิมพ์ประจำวัน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

กลุ่มประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวจากหนังสือพิมพ์แนวหน้า สยามรัฐ ไทยรัฐ และเดลินิวส์ (clipping online) โดยปรากฏข่าวกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ ข่าว สามารถสรุปได้ดังนี้

๑. เรื่อง **รมว.เกษตรฯ ร่วมเวที FAO ชวนลงทุน/สร้างระบบเกษตรยั่งยืน** ศ.ดร.นฤมล ภิญญาสินวัฒน์ รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวถ้อยแถลงในพิธีเปิดการประชุม FAO Hand-in-Hand Investment Forum เวทีด้านความร่วมมือและการลงทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นเร่งด่วนหรือความสนใจร่วมกัน เพื่อขจัดความยากจน ลดจำนวนผู้หิวโหย โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ประเทศไทยเร่งปรับเปลี่ยนระบบอาหารและเกษตรเพื่อความยั่งยืน เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิต ตรงตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

๒. เรื่อง **กระทรวงเกษตรฯ จับมือสมาคม อบจ.-อบต. ยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร** ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร เปิดเผยว่า ตนในฐานะนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอัครา พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ และ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทั้ง ๓ หน่วยงาน อย่างเป็นทางการ ที่จะร่วมบูรณาการความร่วมมือพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่ที่รกร้างสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง ตลอดจนการพัฒนาส่งเสริมการเกษตรด้านอื่น ๆ เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ันนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้”

๓. เรื่อง **‘ธนดล’ ลุยขับเคลื่อนคณะทำงานตรวจสอบความผิดผู้รับจัดที่ดินผู้ถือครองโดยมิชอบ** นายธนดล สุวัฒน์ฤทธิ์ คณะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุม คณะทำงานการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดิน โดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ว่า ศ.ดร.นฤมล ภิญญาสินวัฒน์ รมว.เกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานฯ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการตรวจสอบการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ที่ดิน ส.ป.ก. อย่างผิดกฎหมาย โดยพิจารณาความผิดและดำเนินการยึดคืนที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่เกษตรกรได้เข้าทำประโยชน์อย่างถูกต้องต่อไป

๔. เรื่อง **เผยต้นทุนน้ำมันปาล์มขวดขึ้นราคา** นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณี ที่มีข่าวน้ำมันปาล์มบรรจุขวดจะปรับขึ้นราคาว่า ขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดน้อยลง เพราะก่อนหน้านี้มีภัยแล้ง ทำให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดูแลให้เกิดความสมดุล ทั้งการบริโภคและพลังงานแต่เกษตรกรยังคงขายผลผลิตได้ราคาดี และผู้บริโภคต้องไม่บริโภคน้ำมันปาล์มขวดแพงเกินไป โดยสั่งการให้กรมการค้าภายในพิจารณามาตรการดูแล ในระยะสั้นห้ามการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ เพื่อให้มีสต็อกเพียงพอ และดูแลราคาน้ำมันปาล์มขวดให้เหมาะสม พร้อมกับขอความร่วมมือห้างต่าง ๆ ให้ขายน้ำมันปาล์มขวดในราคาเดิมสำหรับสินค้าสต็อกเก่า แต่หากเป็นต้นทุนใหม่ และสต็อกใหม่ ขอความร่วมมือ ไม่ขายเกินขวดละ ๕๐ บาท

๕. เรื่อง...

๕. เรื่อง **คอลัมน์: เกษตรวันนี้** พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “จากราก สู่นุ่น” สืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาไทยด้านการเกษตร จากอดีตสู่ปัจจุบัน นำเสนอภูมิปัญญาดั้งเดิมสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย ภายในงานจะได้พบกับนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิตของเกษตรกรไทย พร้อมอบรมวิชาของแผ่นดิน และ Workshop โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online ชม ซ้อป ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัย จากร้านค้าเกษตรกรเครือข่ายกว่า ๑๐๐ ร้าน ระหว่างวันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อรุณี

(นางสาวอรุณี รถทอง)

หัวหน้ากลุ่มงานห้องสมุดและบริการข่าวสาร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์

ทราบ

อรุณี

๓๑ ต.ค. ๒๕๖๗

(นางสาวอรุณี รถทอง)

บรรณารักษ์ชำนาญการ รักษาาราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

รวม.เกษตรกรร่วมเวทีFAO ชวนลงทุน/สร้างระบบเกษตรยั่งยืน

ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รวบรวมเกษตรกรและสหกรณ์ กล่าวด้วยแถลงในพิธีเปิดการประชุม FAO Hand-in-Hand Investment Forum เวทีด้านความร่วมมือและการลงทุนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการลงทุนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็นเร่งด่วนหรือความสนใจร่วมกัน เพื่อจัดความยากจน ลดจำนวนผู้หิวโหย โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบท ร่วมกับผู้แทนจาก Central American Bank for Economic Integration (CABEI) ธนาคารโลก ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) และสภาเศรษฐกิจโลกที่สำนักงานใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

ศ.ดร.นฤมลกล่าวว่า ประเทศไทยเร่งปรับเปลี่ยนระบบอาหารและเกษตรเพื่อความยั่งยืน เพิ่มรายได้ และสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร โดยส่งเสริมการผลิตที่ยั่งยืน เน้นการใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตตรงตามความต้องการของตลาด สอดคล้องกับนโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” อีกทั้งยังมีนโยบายการส่งเสริมการลงทุนและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มเกษตรกรเทคโนโลยี” ภายใต้ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี มุ่งเน้นไปทางสิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษี ส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่ ที่ขับเคลื่อนไปด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด

สร้างสรรค์ “Competitive” เศรษฐกิจที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน สามารถปรับตัวได้เร็ว สร้างการเติบโตสูง และ “Inclusive” เศรษฐกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม รวมทั้งการสร้างโอกาส และลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ

นอกจากนี้ ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร สอดคล้องกับนโยบาย BCG ประกอบด้วย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ซึ่งเป็นรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจ ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ผ่านมาได้ส่งเสริมการลงทุนแก่ภาคเกษตรตลอดสายห่วงโซ่อุปทาน เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนยกระดับและสร้างความเข้มแข็งของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

“โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายการลงทุนในภาคเกษตรซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของเศรษฐกิจฐานราก จะช่วยให้สามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ พร้อมเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก ทุกภาคส่วนเร่งแก้ปัญหาผ่านกลไกการลงทุนและความร่วมมือเพื่อปรับเปลี่ยนระบบอาหารและเกษตรสู่ความยั่งยืนต่อไปในอนาคต” รวบรวมเกษตรกร กล่าว

กระทรวงเกษตรฯจับมือสมาคมอบจ.-อบต. ยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตร



รายงานพิเศษ

● วัณนะ แก้วก่า
สกลนคร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จับมือสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับ สมาคม อบจ.แห่งประเทศไทยและสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร และนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย



เปิดเผยว่า ตนในฐานะนายกสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายอัคราพรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์, ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายกสมาคม อบต.แห่งประเทศไทย,ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญและเป็นนิมิตหมายอันดี เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทั้ง



3 หน่วยงาน อย่างเป็นทางการ ที่จะร่วมบูรณาการความร่วมมือพัฒนาภาคการเกษตรในระดับพื้นที่ และการพัฒนาพื้นที่ที่รกร้างสู่การทำเกษตรมูลค่าสูง ผ่านกลไกความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และทั้ง 2 สมาคม ตลอดจนความร่วมมือ



การพัฒนาส่งเสริมการเกษตรด้านอื่นๆ ภายใต้อาณาเขตความร่วมมือที่กำหนด

ซึ่งสมาคม อบจ.ทั้งสองสมาคม มีบทบาทหน้าที่ในการประสานความร่วมมือ กับองค์กรปกครองท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพ ตนเชื่อว่าความร่วมมือทั้งสามหน่วยงานภายใต้



นโยบาย “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม” เพิ่มรายได้ในครั้ง นี้ จะสามารถยกระดับการพัฒนาภาคการเกษตรในทุกด้านนำความเจริญมาสู่ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงและยั่งยืน

'ธนดล'ลุยขับเคลื่อน คณะกรรมการตรวจสอบ ความผิดผู้รับจัดที่ดิน ผู้ถือครองโดยมิชอบ

นายธนดล สุวัฒน์ฤทธิ์ คณะที่ปรึกษา รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งที่ 1/ 2567 ว่า ศ.ดร.นฤมล กัญญาสินวัฒน์ รมว.เกษตรฯ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการตรวจสอบและพิจารณาความผิดเกี่ยวกับผู้ได้รับการจัดที่ดินและผู้ถือครองที่ดินโดยมิชอบในเขตปฏิรูปที่ดิน เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2567 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจด้านการ

ตรวจสอบการถือครองที่ดินและใช้ประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.อย่างผิดกฎหมาย โดยพิจารณาความผิดและดำเนินการยึดคืนที่ดินเพื่อจัดสรรให้แก่พี่น้องเกษตรกรได้เข้าทำประโยชน์อย่างถูกต้องต่อไป

นายธนดลกล่าวต่อว่า รมว.เกษตรฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญด้านการตรวจสอบความถูกต้องในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้มีที่ดินทำกินอย่างแท้จริง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ขึ้น โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ร่วมเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายกับกลุ่มผู้ถือครองที่ดิน ส.ป.ก. โดยมิชอบอย่างเอาจริงเอาจัง

เผยต้นทุนน้ำมันปาล์มขวดขึ้นราคา


นายพิชัย นริพทะพันธุ์ รว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวน้ำมันปาล์มบรรจุขวดจะปรับขึ้นราคาว่า ขณะนี้ผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดน้อยลงเพราะก่อนหน้ามีภัยแล้งทำให้ราคาสูงขึ้น ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และดูแลให้เกิดความสมดุลของการใช้ทั้งการบริโภคและพลังงานแต่กระทรวงยังคงขายผลผลิตได้ราคาดีและผู้บริโภคต้องไม่บริโภคน้ำมันปาล์มขวดแพงเกินไป โดยสั่งการให้กรมการค้าภายในพิจารณามาตรการดูแล โดยในระยะสั้น ห้ามการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ (ซีพีโอ) เพื่อให้มีสต็อกเพียงพอ และดูแลราคาน้ำมันปาล์มขวดให้เหมาะสม พร้อมกับขอความร่วมมือห้างต่างๆ ให้ขายน้ำมันปาล์มขวดในราคาเดิมสำหรับสินค้าสต็อกเก่าที่ยังเป็นต้นทุนเดิมแต่หากเป็นต้นทุนใหม่ และสต็อกใหม่ ขอความร่วมมือไม่ขายเกินขวดละ 50 บาท

ด้านนายกรณิจ โนนจ้อย รองอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ราคาน้ำมันปาล์มขวดขณะนี้ในห้างค้าปลีก ค้าส่ง ห้างสรรพสินค้าและห้างท้องถิ่น

ยังจำหน่ายที่ขวดละ 43-48 บาท

นายมนัสทุพพรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทยกล่าวว่า ผลปาล์มสดอยู่ที่ กก.ละ 9 บาท ปรับสูงขึ้น กก.ละ 3 บาท จากเดือน ต.ค.67 ที่ กก.ละ 6 บาท ทำให้ราคาซีพีโอขึ้นมาจากอยู่ที่ กก.ละ 46-47 บาท

ส่วนนายสมชาย พรรัตน์เจริญ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมค้าส่ง-ปลีกไทยกล่าวว่า สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ผลิตน้ำมันปาล์มขวดทุกยี่ห้อได้แจ้งขอปรับราคาขนาด 1 ลิตร เดิมโหลละ 500 บาทเป็น 600 บาท มีผลทันทีทำให้ราคาขายส่งปรับขึ้นมา 9-10 บาท ส่วนราคาขายปลีก ปรับเพิ่มแล้วขวดละ 2-3 บาท สาเหตุมาจากกระแสข่าวว่ามาเลเซียและอินโดนีเซียชะลอการขายปาล์ม ทำให้ราคาตลาดโลกขยับขึ้น ซึ่งเห็นว่าการที่ผู้ผลิตแจ้งปรับขึ้นราคาทันทีไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภค และผู้ประกอบการไม่ควรนำราคาอ้างอิงต่างประเทศมาเป็นเงื่อนไขขำเติมผู้บริโภค.



เกษตรวันนี้.....● พิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี เตรียมจัดงานตลาด เศรษฐกิจพอเพียง “ฉลาดรด สู่วุ่น” สืบสานและส่งต่อภูมิปัญญาไทย ด้านการเกษตรจากอดีตสู่ปัจจุบัน นำเสนอภูมิปัญญาดั้งเดิมสร้าง สรรค์นวัตกรรมใหม่ ให้สอดคล้องกับยุคสมัย.....● ภายในงาน จะได้พบกับนิทรรศการและกิจกรรมที่สะท้อนภูมิปัญญาพื้นบ้านและวิถีชีวิตของ เกษตรกรไทย พร้อมอบรมวิชาของแผ่นดิน และ Workshop โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้ง ในรูปแบบ Onsite และ Online ชม ช้อป ผลผลิตเกษตรปลอดภัยจากร้านค้าเกษตรกร เครื่องข่ายกว่า 100 ร้าน รวมทั้งเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์ 3 มิติ.....● งานมี ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑการเกษตร เฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 0-2629-2212-13, 08-7359-7171 คลิ๊กดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook / Instagram / Line ID : @wisdomkingmuseum.....●

นายกะหล่ำปลี